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สวสัดีทุกๆ ท่านครับ คงมีบุคคลจ านวนไม่น้อย ณ ท่ีน้ีนะครับ อาจจะมีข้อสงสัยในใจว่าเหตุอะไรนาย
อานันท์ ปันยารชุน อายุจะ ๙๑ ปี มายุ่งเก่ียวกับงานของ ๑๔ ตุลา ในความจริงทัว่ไปแลว้ ผมก็ไม่ค่อยรู้
เก่ียวกบัเร่ือง  ๑๔ ตุลา เพราะตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลานั้นนะ ผมยงัท างานอยู่สถานทูตท่ีสหรัฐอเมริกา 
ผมจึงไม่เคยเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นดว้ยตาตนเอง เพียงแต่เห็นรูปภาพสมยัก่อนเม่ือ ๕๐ ปีท่ีแลว้   ดูรูปภาพจาก
หนงัสือพิมพ ์อ่านข่าว ไดท้ราบข่าวจากพี่นอ้งเพื่อนฝูง วา่มีคนนบัแสนจากภาพท่ีเห็นอยู่เตม็ถนนราชด าเนิน
จนถึงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เดินขบวนเรียกร้องเสรีภาพ เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม เรียกร้องให้มี
การสร้างสังคมท่ีดี สังคมประชาธิปไตย สังคมท่ีมีทั้งความยติุธรรมและความเป็นธรรม 
 
ในประวติัศาสตร์ไทย เมืองไทยประสบปัญหาระดบัชาติมามากมาย เราอยู่มาไดเ้กือบ ๘๐๐ ปี ส่วนหน่ึงก็
ดว้ยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัในอดีต ท่ีสามารถท าใหป้ระเทศไทยรอดพน้จากภยั
ของขา้ศึกและการล่าอาณานิคมของประเทศตะวนัตก นับตั้งแต่นั้นมาก็มีเหตุการณ์สยดสยอง เหตุการณ์ท่ี                  
น่าสะพรึงกลวัเกิดขึ้นอยู่บ่อยคร้ังในสังคมไทย มีความแตกแยก มีการแบ่งพวกแบ่งเหล่า แบ่งชั้นวรรณะ            
แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวนัท่ี ๑๔ ตุลา เม่ือ ๕๐ ปี ก่อนนั้น มนัไดป้ลูกจิตส านึกให้กบัคนไทยโดยทัว่ไป ว่า
ให้ค  านึงถึงความเปล่ียนแปลงของโลก ให้ค  านึงถึงความเปล่ียนแปลงของความคิดของคนแต่ละยุค ให้
ค  านึงถึงความเปล่ียนแปลงของวิธีคิด ท่ีรุ่นหนุ่มสาวเขาไดพ้ฒันาขึ้นมา 
 
ตั้งแต่ตอนนั้นมามนัเป็นการต่อสู้ระหว่างคนท่ีอยากเห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคม เปล่ียนแปลงโดยสันติ 
เปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งรบราฆ่าฟันกนั และรับความเห็นท่ีแตกต่าง แต่จริงๆ แลว้ไม่ใช่รับอยา่งเดียวยงัตอ้ง
ฟังความเห็นท่ีแตกต่างดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีมนัก็ยงัเป็นปัญหาในสังคมอยู่ ในปัจจุบนัก็ยงัไม่ทราบว่าสุดทา้ยจะ
เป็นอย่างไร แต่บทเรียนท่ีเราไดเ้รียนมาจากประวติัศาสตร์นั้นนะ เรารู้สึกว่ามนัท าความเจ็บช ้าน ้ าใจกนัอยา่ง
มาก ในบุคคลในสังคมเดียวกนั มนัเป็นการพูดง่ายใหมี้ความสามคัคี ใหเ้ดินขา้มความขดัแยง้ แต่พอถึงจะท า
นั้น วิธีการก็ส าคญัเหมือนกันว่า ไม่ใช่แต่บอกว่ามีเป้าหมายอย่างนั้น แต่ถา้เผื่อวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งไม่เป็น
ธรรม และไม่ยติุธรรมกบัประชาชน วิถีทางนั้นก็ไม่ใช่ทางออก อาจจะวิธีการท่ีซ ้าเติมใหก้บัความแตกแยกท่ี
มีอยู ่น่ีคืออนัตรายท่ีเราเผชิญหนา้อยู่ 
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ท าไมผมถึงมาปรากฏตวัในท่ีน้ี ทั้งท่ีตอน ๑๔ ตุลา ผมไม่ได้รับรู้เห็นโดยตรง แต่เผอิญในขณะท่ีผมเป็น
นายกรัฐมนตรีและหลงัจากนั้น ผมไดม้าสนิทสนมกบับรรดาคน ๑๔ ตุลา ๖ ตุลา มากขึ้น ผา่นท่านพวกน้ีผม
ได้มีโอกาสได้รู้ขอ้เท็จจริงของสังคมไทยในบางประการท่ีผมไม่เคยรู้มาก่อน ผมได้ไปเห็นความยากจน   
ของคน ผมได้ไปเห็นคนท่ีไร้ท่ีอยู่อาศยั อยู่ใตส้ะพานมาเป็นสิบๆ ปี ผมได้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมท่ีคน
เหล่านั้นไดรั้บจากระบบการปกครองของเราในอดีต ผมไดเ้ห็นการพฒันาระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ 
ซ่ึงการพฒันานั้นก็มีส่วนท่ีท าใหค้นเปิดหูเปิดตาไดม้ากขึ้น 
 
แต่อย่างไรก็ดีวิธีคิดหรือจิตใจนั้น คนรุ่นอายุอย่างผม คนท่ีอายุมากแลว้ก็ไม่ได้เปล่ียนแปลงไปเท่าไหร่        
ในความแตกแยกคราวน้ีเป็นความแตกแยกท่ีลึกซ้ึงกว่าในอดีต ทางดา้นหน่ึงเห็นว่าตอ้งมีการเปล่ียนแปลง 
จะเป็นการเปล่ียนแปลงให้มนัสร้างสรรค์ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถท าได้ภายในรัฐสภา ไม่ใช่ว่าทุก
คร้ังมีความนอ้ยอกนอ้ยใจหรือมีความเดือนแคน้จะตอ้งลงไปตามถนน และสุดทา้ยก็มีการสู้รบกนัฆ่าฟันกนั 
อนัน้ีเป็นบทเรียนท่ีผมอยากให้คนไทยทุกรุ่นทุกวยัไดส้ านึกอยู่เสมอ ว่าจะมีวิธีการท่ีจะแกปั้ญหากา้วขา้ม
ความขดัแยง้ เป็นวิธีการท่ีไม่มีความเป็นธรรม เป็นวิธีการท่ีมีลูกไมต้่างๆ นานา เป็นวิธีการท่ีเขียนกรอบไว้
และมีกับดัก มีทุ่นระเบิดอยู่ทุกระยะ ความแตกแยกในความคิดนั้นมันอาจน าไปสู่ความแตกแยกในทั้ง
กายภาพ ความแตกแยกท่ีไม่สามารถตกแต่งหรือแกไ้ขให้เขา้สู่สภาพปกติได ้  
 
เพราะปัจจุบนัน้ีสังคมไทยอยู่ในสภาพท่ีไม่ปกติท่ีสุด ส่ิงท่ีเห็นเด่นชัดท่ีสุดก็คือการให้ สว. ท่ีมาจากการ
แต่งตั้งมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกนายกฯ ในใจผมนะครับทั้งน้ีทั้งนั้นผมก็มีเพื่อนเป็น สว. อยูห่ลายท่านท่ีผมยงัให้
ความเคารพอยู่ และยงัเช่ือใจอยู่ แต่จะเป็นดว้ยเหตุการณ์บงัคบัตวัเขาเองหรือเหตุการณ์แวดลอ้มต่างๆ ท่ีท า
ให้เขารับใชเ้ป็นเคร่ืองมือ เป็นเคร่ืองมือท่ีกีดขวางเจตจ านงของประชาชน ถา้ปลดล็อค สว. ๒๕๐ คน หรือ 
สว. ๒๓๙ คน ไปได้ ปัญหาจะคล่ีคลายไปเองครับ ส่วนใครจะร่วมกับใครจะตั้งรัฐบาลยงัไง ผมไม่ออก
ความเห็น แต่ผมอยากใหส้ังคมไทยเพ่งเลง็ไปถึงตน้ปัญหา รากเหงา้ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเมืองไทย  
 
ผมมาร่วมในเร่ืองของกิจกรรม ๑๔ ตุลาโดยบงัเอิญ เพราะว่าสมยัผมเป็นนายกรัฐมนตรีหลงัจากนั้น ผมก็มี
ส่วนช่วยให้พื้นท่ีท่ีส่ีแยกคอกววั ซ่ึงตั้งแต่สมยัรัฐบาลท่านนายกฯ สัญญา ธรรมศกัด์ิ ไดม้อบหมายให้สร้าง
เป็นท่ีจะสร้างอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา เขา้ใจว่าท่านเองไปลงหมุดไวแ้ลว้เรียบร้อยแลว้ดว้ย แต่สัก ๒๕ ปี
ต่อมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อนๆ ผมก็มาถามผม ในหลวงท่านมีปัญหาอะไรกับพวก ๑๔ ตุลาหรือยงัไง          
ท่ีทรัพยสิ์นอนัน้ี ท่ีของทรัพยสิ์นถึงยงัไม่ไดโ้อนมา ผมเองก็รู้สึกวา่ในฐานะประชาชนท่ีมีความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอนัมีพระเจา้อยูห่วัเป็นประมุข ผมก็ได ้      ไต่
ถามบางคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เขาก็ไม่รู้เร่ืองอะไรเลย เขาบอกไม่รู้สิ ผมบอกว่า
ช่วยสืบใหห้น่อยสิ ก็ปรากฎวา่ท่ีดินนั้นเป็นของทรัพยสิ์นจริงและก็มีโฉนด แต่เผอิญจะเหตุสืบเน่ืองประการ
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ใดไม่ทราบ โฉนดนั้นมนัไปพ่วงอยู่กบัโฉนดของท่ีดินทรัพยสิ์นอีกแห่งหน่ึง ท่ีปัจจุบนัเป็นสนามมวยราช
ด าเนิน เป็นโฉนดควบกนั จะเป็นความเคราะห์ดีของพวก ๑๔ ตุลาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ตอนท่ีผมยุ่งเร่ืองน้ีก็
เป็นว่าประมาณ ๒ หรือ ๓ เดือน ก่อนท่ีจะมีการต่อสัญญา เม่ือความจริงเป็นอย่างนั้นผมก็ขอให้ท่าน
ผูอ้  านวยการทรัพยสิ์นสมยันั้นช่วยจดัการให้หน่อย ท่ีดินทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นสนามมวยนั้น สืบเน่ืองมาจากมี
บุคคลท่านหน่ึงซ่ึงเคยเป็นรองผูอ้  านวยการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์แลว้ท่านก าลงัจะเกษียณ เพื่อตอบ
แทนคุณงามความดีของท่านท่ีมีการรับใชม้าเป็นระยะเวลาหลาย ๑๐ ปี ท่านก็ขอเช่าท่ีดินท่ีราชด าเนิน จึงเป็น
สัญญา ๓๐ ปี และท่านคนนั้นก็มาตั้งสนามมวยราชด าเนิน ผมก็แน่ใจบุคคลท่านนั้น ซ่ึงท่านเสียชีวิตไปแลว้
คงไม่รู้เร่ือง ว่าท่ีดินผืนนั้นมนัเก่ียวพนักบัท่ีดินท่ีส่ีแยกคอกววั ท่านผูอ้  านวยการทรัพยสิ์นตอนนั้นก็เลยได้
จดัการ วา่ก่อนท่ีจะมีการต่อสัญญาใหก้บัท่ีดินท่ีสนามมวยนั้น ก็ใหมี้การแยกโฉนดออกไป หลงัจากนั้นท่ีดิน
ท่ีส่ีแยกคอกววัก็เป็นโฉนดของตวัเอง แลว้ก็เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงผมก็ไดใ้ห้แนวทางการสร้างอนุสรณ์
ว่า สังคมไทยนั้นเจ็บปวดมามากแลว้ ผูรั้บเคราะห์กรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชน ฝ่ายทหาร ฝ่าย
ต ารวจ และโดยเฉพาะฝ่ายนกัศึกษา นิสิต ผมไม่อยากให้อนุสรณ์น้ีท่ีสร้างขึ้นมานั้น แสดงออกถึงความเคียด
แคน้ หรือออกแสดงถึงความโมโห หรือตอ้งการแกแ้คน้  
 
ฉะนั้นศิลปินสถาปนิกท่ีมาออกแบบก็ท าตามแนวนั้นเป็นกวา้งๆ แต่เหตุผลส่วนใหญ่คืออยากให้เป็นสถานท่ี
ท่ีให้พื้นท่ีกบัประชาชนโดยทัว่ไป ให้เป็นท่ีสังสรรค ์ให้เป็นท่ีสนทนา ให้เป็นท่ีท่ีเรียกว่าจดัสัมมนาได ้และ
เป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเขา้ถึงทุกคน ปัจจุบนัอาคารน้ีก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไร ดงันั้นการจดังานระลึก ๕๐ ปี 
๑๔ ตุลา คณะกรรมการท่ีมีคุณหมอวิชัย เป็นประธาน ท่านก็มาหาผม ท่านก็บอกว่าการจัดงาน ๕๐ ปี 
จุดประสงคค์ือการให้ร าลึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในประวติัศาสตร์ของเมืองไทย ให้ร าลึกถึงจิตวิญญาณของ
ผูค้นท่ีลม้ตายไป ผูท่ี้รับเคราะห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองหรือขา้ราชการ ให้ร าลึกถึงญาติพี่น้องของผูท่ี้
เสียชีวิตไป โชคดีท่ีคณะผูจ้ดัการไดส้ามารถเชิญชวนศิลปินหลายท่าน มาช่วยเขียนภาพเพื่อจ าหน่ายใหก้บัผู ้
ท่ีมาดู  
 
ปัจจุบนัน้ีก็ได้ทราบว่ามีผูซ้ื้อไปหลายรายแลว้ แต่การเปิดภาพให้ประชาชนเขา้ดูนั้นจะมีจนถึงวนัท่ี ๓๐
สิงหาคม เผ่ือท่านทั้งหลายมีเพื่อนท่ีมีฐานะดีหรือท่ีมีความสนใจในภาพศิลปะโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียง ก็อยาก
เชิญชวนให้ชม และเงินค่าภาพท่ีไดม้านั้นส่วนหน่ึงก็จะแบ่งไปเป็นเร่ืองของการปรับปรุงสถานท่ี สถานท่ี
ของประชาชน พื้นท่ีใหป้ระชาชนไดส้นทนากนั ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั คือการจดังานอะไรต่างๆ ได ้
อีกส่วนหน่ึงเอาเงินไปช่วยในงานกิจกรรมอ่ืนๆ ของมูลนิธิในอนาคต  
 
ผมมาวนัน้ีผมมาดว้ยความปลาบปล้ืมนะครับ ว่าคนแก่อย่างผมหลายท่านก็ยงัมองผมในแง่ท่ีดี ส่วนท่ีผมถูก
มองในแง่ท่ีไม่ดีก็เป็นสิทธิของเขา และมนัก็ไม่ท าใหผ้มเหน่ือยลา้อะไร แต่ผมยงัมีความหวงัวา่สังคมไทยนั้น 
นบัแต่กาลนานมา พอถึงขั้นสุดทา้ยแลว้ยงัมีสติ ยงัมีสติอยู่ มีความไหวตวัทนั สามารถปรับความคิดได ้และ



๔ 

 

เป็นสังคมท่ีผมยงัมีความหวงั เพราะความหวงัน้ีก็คือพวกรุ่นผมก็จะตายไปในไม่ชา้ แต่วา่เยาวชนรุ่นปัจจุบนั 
ค าวา่เยาวชนไม่ใช่เฉพาะ ๑๗ - ๑๘ นะครับ ผมพูดไปถึง ๔๐ - ๕๐ ดว้ย เขาก็จะอยู ่ถา้พวกน้ีผมมีความมัน่ใจ
พอใช้ว่าเขามีความคิดในทางสร้างสรรค์ เขาสามารถปรับปรุงสังคมไทยให้ดีกว่าเดิมได้ แต่ทุกอย่างถ้า
เป็นไปไดก้็ขอให้เป็นการแกไ้ขโดยผ่านระบบรัฐสภา ท่ีไม่มี สว. แต่งตั้งโดยผูมี้อ  านาจในอดีต ถา้เกิดปลด
ล็อคน้ีได ้ผมว่าสันติภาพก็จะเกิดขึ้นครับ ความสงบสุขก็จะมีโดยธรรมชาติ เพราะความสงบสุขท่ีมีในอดีต
นั้นเป็นความสงบสุขท่ีอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์กบักฎหมาย ท่ีเป็นของไม่ย ัง่ยืน เหมือนอย่างคนโดยทัว่ไปแต่ละ
คนถา้เผื่อหาความสงบสุขไดก้็เป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด ไม่ใช่ความสงบสุขท่ีเกิดจากการเล่นการพนัน หรือ
การเท่ียวเตร่ หรือการกินเหลา้ แต่ความสงบสุขท่ีเรารู้สึกว่าทุกส่ิงทุกอย่างในโลกน้ี หลกัส าคญัคือความ
พอเพียง พอเพียงในส่ิงท่ีตวัเราเป็น ในส่ิงท่ีตวัเรามี มนัก็เกิดความพอใจ เม่ือเกิดความพอใจแลว้ อนันั้นล่ะ
ครับคือความสุขของแต่ละคน  
 
ขอบคุณครับ 
 
https://drive.google.com/file/d/1b5R38QAjU7nk4-oAxByUixi_CdbCi4RN/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1b5R38QAjU7nk4-oAxByUixi_CdbCi4RN/view?usp=sharing

